

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Ngày 20 tháng 07 năm 2023, ĐHQGHN và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban hai Đại học Quốc gia (ĐHQG) dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Giám đốc ĐHQG Tp.HCM Vũ Hải Quân và Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, đơn vị thành viên và trực thuộc hai ĐHQG. Trong thời gian qua, hai ĐHQG tiếp tục giữ vững thành tích và không ngừng cải thiện nâng cao vị trí trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế. ĐHQGHN và ĐHQG Tp.HCM đã ký kết Hiệp

định vay phụ và Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài Dự án Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam. Hiệp định vay phụ và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại được ký kết, thực hiện là cơ sở cho việc giải ngân rút vốn cho dự án, góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển của hai ĐHQG, đảm bảo dự án triển khai theo đúng tiến độ, qua đó giúp dự án đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài ra, khoản vay lại từ Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ giúp xây dựng mô hình đại học

đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Nhà nước và Chính phủ về xây dựng các đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đồng thời, hai bên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hợp tác phát triển tại ĐHQGHN cơ sở Hòa Lạc; tái khởi động Chương trình học bổng “The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Program” giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá, trong thời gian qua, hai ĐHQG đã phối hợp thường xuyên trong các công tác, đặc biệt là trong quản trị nội bộ. Không chỉ ở cấp

lãnh đạo mà các ban, đơn vị thành viên, trực thuộc của hai đơn vị đã phối hợp thường xuyên và triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ cùng nhau. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận các báo cáo chuyên đề từ hai ĐHQG gồm: Quá trình xây dựng Nghị định và Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường đại học thành viên của ĐHQG; Triển khai đào tạo trực tuyến các môn chung ở ĐHQG; Xây dựng chương trình hành động của hai ĐHQG.

[Xem thêm](#)

